

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : 29 มิ.ย. 2561

Page :

19

No :

61033439

ชาวไร่อ้อยเมืองตากอี้อร้องทุกข์ เป็นหนี้ท่วมหัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวกว่าพันล.

ตาก - เกษตรกรชาวไร่อ้อย 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตากรวมตัวขึ้นโรงพักร้องทุกข์ หลังหลวมตัวเซ็นชื่อในสัญญาซื้อ-ขายอ้อยกับบริษัทแบบไม่กรอกรายละเอียด-ตัวเลข สุดท้ายตกเป็นหนี้ท่วมหัว รวมกว่าพันล้าน

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จำนวน 53 ราย ได้รวมตัวเดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร(สภ.)พมพระ จ.ตาก



พร้อมขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

หลังจากกรณีกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั้งหมดได้ทำสัญญาซื้อ-ขายอ้อยกับบริษัทรับซื้ออ้อยแห่งหนึ่งเมื่อปี 2551 โดยมีกรรนำแบบฟอร์มเอกสารมาให้เซ็นชื่อหลายหน้ากระดาษ แต่ไม่ได้กรอกรายละเอียดใดๆ ต่อมาในปี 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยกลับ

ถูกทวงให้ชำระหนี้หลายราย รวมแล้วเป็นยอดหนี้กว่า 1,390 ล้านบาท จนพากันตกใจ และมึนงงกับหนี้ก้อนโต

ต่อมากลุ่มเกษตรกรได้ทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2558 จากนั้นสำนักนายกฯ ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดำเนินการ ซึ่ง สคบ.ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงยุติธรรม เมื่อกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องก็ได้ส่งต่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ จากนั้นจึงให้สหภาพนายควมเข้าไปดูแล จนมีการรวมตัวมาแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรรายหนึ่งกล่าวถึงน้ำตาว่า ตนและกลุ่มเพื่อนเกษตรกรต่างมีฐานะยากจน อยู่กันแบบยากลำบาก และได้รับการชักชวนตามการโฆษณาจากกลุ่มต่างๆ ให้มาลงทุนปลูกอ้อย ซึ่งมีการชวนเชื่อว่าได้กำไรงาม ไม่ขาดทุน แต่พอลงทุนแล้วกลับประสบปัญหาหลายด้าน จนบางรายเป็นหนี้มากกว่า 50 ล้านบาทแบบไม่รู้ตัว เนื่องจากหลงเชื่อหนังสือสัญญาการรับสภาพหนี้แบบไม่ลงตัวเลขหนี้ในหน้าสุดท้าย

ชาวบ้านอีกรายเล่าว่า ตนเองปลูกอ้อยมานานหลายปีไม่เคยมีกำไร มีแต่เป็นหนี้ ไม่เคยได้จับเงินสดติดกับเขาสักครั้ง เกิดมายังไม่เคยเห็นเงินล้านเลย แต่กับมาถูกฟ้องเงินเป็น 10 ล้าน อยากริววงนภาครัฐเข้าช่วยดูแลเรื่องนี้ เพราะที่จริงแล้ว บริษัทเป็นหนี้เรา เขาต้องจ่ายเงินให้เราเกษตรกรที่ปลูกทุกรายด้วย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังทำการรับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมกับเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

